

Điểm hẹn CTVH số 10

1. Cô bé hạt tiêu "sương ban mai" và nghị lực sống phi thường

Hồ Thị Láng (Đà Nẵng), là một người mẹ đơn thân nay đã 30 tuổi những chỉ cao vồn vện 1m2. Từ khi sinh ra, chị đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi bố bị bệnh tim, mẹ phải đi bán ve chai để kiếm sống. Vượt lên trên tất cả những khó khăn, nghịch cảnh của cuộc đời, Láng vươn lên toả sáng mạnh mẽ như một bông hoa trong nắng. Với đôi bàn tay khéo léo của mình cố gái bé nhỏ ấy đã bén duyên với công việc làm tranh giấy xoắn. Không chỉ tìm được một công việc, Láng còn truyền đam mê và tạo việc làm cho các em nhỏ yếu thế thông qua việc dạy làm tranh giấy xoắn.

Áp dụng những vấn đề NLXH: nghị lực sống, truyền cảm hứng, lý tưởng sống, ...

1. Người mẹ "đông con nhất" tỉnh Cà Mau, yêu thương những đứa trẻ không do mình sinh ra

Dù không mang nặng đẻ đau nhưng bà Đào Thị Thanh An lại được 36 em nhỏ tại xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân thân thương gọi bằng tiếng “mẹ”. 36 em nhỏ ấy là những đứa trẻ không may mắn có 1 cuộc sống gia đình trọn vẹn. Em mất cha, em không còn mẹ, em mất cả cha lẫn mẹ, em lại mắc bệnh hiểm nghèo,... mỗi em 1 hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng giờ đây, giống bão cuộc đời đã ở lại phía sau, vì các em đã có mẹ An đây rồi!

Áp dụng những vấn đề NLXH: tình yêu thương, việc tử tế, tương thân tương ái,...

1. Cô gái trẻ kết nối hơn 2000 thư viện tặng trẻ em vùng cao

Dự án "Tủ sách nuôi em" nằm trong hệ sinh thái "Nuôi em" do Lê Minh Ngọc (sinh năm 2002) ở thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng quản lý đã mang 61.600 đầu sách đến 15 tỉnh, thành phố. Dự án không chỉ giúp giảm tình trạng thiếu sách mà còn tạo điều kiện phát triển văn hóa đọc, nuôi dưỡng tâm hồn các em nhỏ vùng cao trên cả nước.

Áp dụng những vấn đề NLXH: lan tỏa tri thức, lý tưởng của giới trẻ, việc tử tế, tương thân tương ái,...

1. “Một hành động nhỏ có thể tạo ra thay đổi lớn”

Nguyễn Trần Hoàng Việt, sinh viên Đại học Hoa Sen, đã sáng lập “Cây tri thức”, một giá sách cộng đồng, nhằm lan tỏa tinh thần chia sẻ tri thức và xây dựng một công đồng tử tế, nhân ái. Ý tưởng độc đáo của anh đã thu hút sự chú ý và ủng hộ từ nhiều người trẻ, trở thành biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong xã hội.

Áp dụng những vấn đề NLXH:lan tỏa tri thức, lý tưởng của giới trẻ,...

1. Bác sĩ Phạm Thị Hạnh Trang hiến máu 25 lần, đăng ký hiến tạng, lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng

Không chỉ tận tâm với nghề y, bác sĩ Phạm Thị Hạnh Trang còn là tấm gương sáng với 25 lần hiến máu tình nguyện. Năm 2018, chị tiếp tục đăng ký hiến tạng mô, tạng với mong muốn giúp đỡ người khác ngay cả khi không còn. Mỗi lần tham gia hiến máu, chị đều cảm thấy niềm vui và động lực mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở bản thân, bác sĩ Trang còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, bạn bè và người thân cùng tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này.

Áp dụng những vấn đề NLXH:lan tỏa tình yêu thương, việc tử tế, tương thân tương ái,...